



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาบุคลากร โทร. ๓๒๓๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๗.๓/ว ๗/๐๔

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง แจ้งการกำหนดระยะเวลาการเสนอขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ เป็นกรณีพิเศษ (กรณีศึกษาก่อนการได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม.หรือศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย)

เรียน ทุกหน่วยงาน

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๗.๓/ว ๖๑๐ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งเวียนแนวทางการลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ โดยจะมีการอนุมัติให้บุคลากรที่ศึกษาก่อนได้รับการอนุมัติจาก ก.บ.ม.หรือศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (แบบฟอร์ม ลศ.๐๖) โดยให้แนบหลักฐานการเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และหลักสูตรการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.บ.ม. และตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป หากยังมีบุคลากรที่ศึกษาก่อนได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม.อีก ก.บ.ม.จะไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าวและจะไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ โดยจะไม่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้ แต่จะสามารถเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติได้เพียงอย่างเดียว ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ เนื่องจากใกล้ครบกำหนดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) แต่ยังมีบุคลากรที่ยังไม่ได้ขออนุมัติลาศึกษาฯ อีกหลายราย ซึ่งการขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวจะต้องเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะหรือหน่วยงานนั้นๆ ก่อนนำเสนอ ก.บ.ม.เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติกำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติดังกล่าว โดยจะนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประทับรับเรื่องของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะหรือหน่วยงานนั้นๆ และตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป หากยังมีบุคลากรที่ยังมีความประสงค์จะขอให้ ก.บ.ม.เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอีกจะไม่มีการอนุมัติใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การขอชานาญการ เชี่ยวชาญ และสิทธิประโยชน์อื่นใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)

ผู้ช่วยอธิการบดี

เลขาธิการ ก.บ.ม.